
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 4  ประจ าปี ๒๕63 
วันที่ 21 กันยายน ๒๕63  เวลา 14.๐๐ น.   

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น ๑๑)     

******************** 

ผู้มาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายวรเศรษฐ์   วงษ์ไพศาล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
4.นายสาธิต อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
5.นายอุทิศ  ซื่อประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.เมือง 
6.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุ่งโรจน์   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายสุจินต์  สาครเสถียร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
10.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
11.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
12.นางสาวอุมา  วิภูษณะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
13.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
14.นายเสนาะ ยมหา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บ้านค่าย 
15.นายนิรันดร์   ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.บ้านฉาง 
16.นายไพรวัลย์ จิตต์ปลื้ม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บ้านฉาง 
17.นายธนนรินทร์ สุขใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
18.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
19.นายพายัพ  ผ่องใส   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายอดุลย์  นิยมสมาน  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
   (ลากิจ) 
2.นายอรรควุฒิ อรรถรุ่งโรจน์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
   (ลาปุวย) 
3.นายภัคป์พิภพ  นิธิขวัญจิตร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
   (ลาปุวย) 
4.นายบรรพต เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง  
     (ลากิจ) 
5.นายมนัส สมศักดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร์ 
     (ลากิจ) 
6.นายเดชาธร            รูปเลขา           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลาปุวย) 
 
 

7.นายเดชา... 
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7.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลาปุวย)        
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายปิยะ  ปิตุเตชะ   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
2.นายวราวุธ  ปิ่นเงิน   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายกิตติ  เกียรติม์นตรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (๒) 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
5.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน์  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร์  แสงทอง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (1) 
7.นายสมศักดิ ์  เกตุสาคร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (2) 
8.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหน้าสํานักปลัด อบจ. 
9.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหน้าฝุายกิจการสภา อบจ. 
      รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองกิจการสภา อบจ. 
10.นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง   ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง  
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
13.นายเศรษฐา  บุตรหนู   ผู้อํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14.นางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15.นางสาวราตรี  คุ้มญาติ   ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน์   หัวหน้าฝุายบัญชี รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพัสดุฯ 
17.นางสาวบงกช พิพัฒน์จําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
      รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18.นายอรุณ  วิชกิจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผน 
19.นางสาวภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน  ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
20.นางสาววัชราภรณ์ สมพงษ์ผึ้ง  ครูวิทยะฐานะชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
21.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท์  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน 
      ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง 
22.นายกมล  ชุ่มเจริญ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
23.นายกรกฎ  มะลิพันธ์  ผู้ช่วยนิติกร 
24.นางสาวศศินา จรรยารักษ ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
25.นายชยุตม์  ลอยสมุทร  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
26.นางสาวเสาวณีย์ แสนเจ๊ก   ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
27.นางสาวน้ําเพชร กล่อมเกลี้ยง   ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
28.นายกีรติ  นันทนาวัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29.นางสาวนฤมล ทิวิชัย   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
30.นางธีระนันท์  คําทอง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 

31.นางสาวอัญชลี... 
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31.นางสาวอัญชลี สินสมบูรณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
32.นางสาวณัฐณิชา คล้อยแสง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
33.นายพงศ์พล  มีศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34.นางสาวสกาวกาญจน์ วงเวียน    ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
35.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
36.นางสาวสุปราณี เสาวคนธ์  ครูโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย 
      (วัดหวายกรอง) 
37.นางสาวชมพูนุช เจโคกกรวด  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
38.นางสาววีนัส  ไหวดี   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
39.นางธัญวรัตน ์อัฒจักร    หัวหน้าฝุายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ  
40.นางรุ่งนภา   แจ้งรุ่งเรือง  หัวหน้าฝุายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน 
41.นางสาวจินตนา สนอง   หัวหน้าฝุายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
42.นายฤทธิเดช  เกลี้ยงเกตุ  นิติกรชํานาญการ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝุายวินัย      
                                                      และเสริมสร้างคุณธรรม 
43.นางจันทร์ทรา โสภา   หัวหน้าฝุายการประชุม 
44.นายพานุพงศ์  นาวินปกาสิทย์  หัวหน้าฝุายทางหลวงท้องถิ่น 
45.นายสุริยะ  ศิริวัฒน์   หัวหน้าฝุายสิ่งแวดล้อม 
46.นายมนัส  ฟูุงขจร   นายช่างโยธาชํานาญงาน 
       รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝุายก่อสร้างและซ่อมบํารุง 
47.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชต ิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝุายนโยบายและแผนงาน 
48.นายอนันต์  อรุณสวัสดิ์  นายช่างเครื่องกลชํานาญงาน 
      รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝุายเครื่องจักรกล 
49.นางสาวสุวรรณา มาดี   หัวหน้าฝุายตรวจติดตามฯ 
50.นายนําพล  ไชยชาญ   หัวหน้าฝุายสรรหาฯ 
51.นางวริยา  เวทวงศ์   หัวหน้าฝุายการเงิน รักษาการในตําแหน่ง 
      หัวหน้าฝุายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
52.นายประเวชร ์ เมฆเสรี    พนักงานขับรถยนต์ 
53.นางสาวประภัสสร จันอ่อน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
54.นายรุ่งโรจน ์  พงษ์ศรี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55.นายอุบล  แผ้วไธสง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
56.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
57.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  14.22  น. 

 

 

 

นายวรเศรษฐ์… 
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นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เมื่อที่ประชุมพร้อม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองค์การ
เลขานุการสภาฯ  บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕62 และข้อ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยู่ในห้องประชุม จํานวน
....19.....คน ครบองค์ประชุม  

                  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ลุกขึ้นยืนด้วยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขึ้นสู่บัลลังก์ 
   เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวเปิดประชุม  

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ท่านหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติ ทุกท่าน กระผมรู้สึก     
  เป็นเกียรติ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ระยองในวันนี้  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดระยอง เพ่ือให้พิจารณาตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ประกอบกับสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ประกาศสั่งขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ       
สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 ออกไปอีก 15 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2563     
เป็นต้นไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2563  ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย เพ่ือให้  
มีประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจําปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ          

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
๒.๑  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖3  

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3 
    ๒.๒  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖3 
                                 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3 
 ๒.3  สมัยสามญั สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3 
                                 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3 

(คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เป็นผู้เสนอ) 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุม
นั้น 

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กระผมนายศุภชัย จิตรดล 
กรรมการตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 10 อําเภอเมืองระยอง         

ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการฯ ให้รายงานผลการประชุม 
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 

5/25๖3  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 (ชั้น 9) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดระยอง  ก่อนนําเสนอต่อสภาฯ เพ่ือรับรองตามข้อ ๓๓ ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      

  ข้อ ๑  ที่ประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย์  นิยมสมาน เป็นประธานกรรมการ  
นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ข้อ ๒  มีผู้มาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ได้แก่ นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

  ข้อ ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 3 ครั้ง 
ดังนี้ 

  - วันที่ 3 สิงหาคม 2563  มีจํานวน 35 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 24 คน ลาประชุม จํานวน 2 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 9 วาระ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ, อนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
  - นายภัคป์พิภพ นิธิขวัญจิตร์ แจ้งขอบคุณกองช่างที่ได้ไปแก้ไขกระแสไฟฟูา         
ในเส้นทางของถนน อบจ.ระยอง ที่ถ่ายโอนมา และแจ้งสอบถาม จํานวน 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อง
ปัญหาการตั้งกรวยกั้นเขตแดนของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 2.เรื่องไฟแดง
สายวงเวียนสุนทรภู่เชื่อมแยกตาขันชํารุด  

 
 

- นางกนกวรรณ… 
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- นางกนกวรรณ เบญจาธิกุล แจ้งสอบถาม จํานวน 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องของ       
การปฏิบัติตามคําสั่งทางการปกครองมีผลกับข้อบัญญัติที่ใช้อยู่หรือไม่ ถ้ามีจะต้องปรับปรุง
ข้อบัญญัติหรือไม่ อย่างไร 2.เรื่องข้อบัญญัติต่างๆ ที่สภาฯผ่านความเห็นชอบ สามารถทําเป็น
ข้อมูลเก็บรวบรวมไว้ในห้องสูทอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถค้นได้ในเพจ อบจ.ระยอง หรือเก็บไว้
ที่ฝุายกฎหมายสํานักปลัดฯ ได้หรือไม่ 

    - นายรุ่งโรจน์ ศิลมัฐ แจ้งสอบถามความคืบหน้าถนนสายระยอง-บ้านแลง 
โดยเลิกประชุมเวลา 16.20 น. 

- วันที่ 14 สิงหาคม 2563  มีจํานวน 25 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 17 คน ลาประชุม จํานวน 9 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 8 วาระ โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ, อนุมัติและเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
    - นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ์ แจ้งขอความอนุเคราะห์แอสฟัลท์ติก  

โดยเลิกประชุมเวลา 15.48 น. 

   - วันที่ 27 สิงหาคม 2563  มีจํานวน 16 หน้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 19 คน ลาประชุม จํานวน 7 คน มีการประชุมทั้งสิ้น 
จํานวน 4 วาระ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ได้เสนอ   

   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้เสนอ ดังนี้ 
    - นายอุทิศ ซื่อประเสริฐ แจ้งเรื่องปัญหาที่จอดรถใน อบจ.ระยอง ไม่เพียงพอ 

  - นายหมอขวด  เหล็กเพ็ชร  แจ้งเรื่องการต้อนรับ ครม.สัญจร ท่านปลัดกระทรวง
คมนาคม และท่านอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 

- นายมนัส สมศักดิ์ แจ้งเรื่อง ครม.สัญจรที่ผ่านมา มีการอนุมัติงบประมาณ 
280,000,000 บาท เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้เกษตรกรบริเวณรอบอ่างเก็บน้ํา
ประแส 

โดยเลิกประชุมเวลา 15.18 น. 

ข้อ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองคราวต่อไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3 ซึ่งได้แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว     
     มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......18.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3  
โปรดยกมือขึ้น  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๖3  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที ่3 สิงหาคม ๒๕๖3 

    รับรอง           จ านวน .......17.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3  ซึ่งได้แจกให้ 

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3  
โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

    รับรอง           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ต่อไปเป็น ข้อ ๒.3 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๖3 เมือ่วันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3  ซึ่งได้แจกให้ 

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว 
   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่    
  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่   
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......19.......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม    
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3  
โปรดยกมือขึ้น  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3  
โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖3 

    รับรอง           จ านวน .......18.......คะแนนเสียง 
    ไม่รับรอง        จ านวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จ านวน ........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3    
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา  ปิตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 

   งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  กองคลัง     เป็นเงิน  100,000.- บาท   

(หนึ่งแสนบาทถ้วนถ้วน) 
 

แผนงานการศึกษา... 
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    แผนงานการศึกษา 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบลงทุน 
   หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพ้ืนที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย     

(วัดหวายกรอง) เป็นเงิน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อชั้นเหล็ก 
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กวางหนังสือ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

เป็นเงิน  57,000.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบนอน  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน

ระยอง เป็นเงิน 10,400.-บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
- ค่าจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บหนังสือแบบตั้งตรง  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน

ระยอง เป็นเงิน  10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
- ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟูา  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เป็นเงิน 

16,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสิน

ระยอง เป็นเงิน 22,429,700.- บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง  สํานักปลัดฯ เป็นเงิน 

2,460,250.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

   โอนเพิ่ม 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบด าเนินงาน 
 
 
 
 

หมวด ค่าใช้สอย… 
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หมวด ค่าใช้สอย 
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  กองแผนและงบประมาณ เป็นเงิน 25,633,350.- บาท 

(ยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายการโอนลด   จ านวน 8 รายการ      รวมเป็นเงิน  25,633,350.- บาท 

(ยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รายการโอนเพิ่ม จ านวน 1 รายการ     รวมเป็นเงิน  25,633,350.- บาท 

(ยี่สิบห้าล้านหกแสนสามหม่ืนสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ       
ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพครับ ในงบประมาณปี 2563 ที่กําลังจะสิ้นสุดในวันที่          
30 กันยายนนี้ อบจ.ระยองมีประมาณการคร่าวๆ ที่จะแจ้งให้ท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ รายรับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันนี้ที่เข้ามาแล้วทั้งสิ้น 
2,199,458,547.63 บาท เราตั้งไว้ 2,500,000,000 บาท วันนี้งบประมาณเราขาดไป 
300,541,452.37 บาท เหลือเวลาอีก 10 กว่าวัน เงินอาจจะเข้ามาอีกหรือไม่มาก็ยังไม่รู้
นะครับ เพราะฉะนั้นฝุายบริหารของเราในนาม อบจ.ระยอง เราก็ต้องมาดูประมาณการนี้ 
เพ่ือโอนลดตามที่ผมได้แถลงไปแล้ว เพ่ือจะดําเนินการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในระเบียบวาระที่ 4 
เราขาดแน่นอน แล้วเราจะต้องบริหารที่ขาด และต้องบริหารโครงการที่ตัดลดไป จะเห็นว่าที่    
ตัดลดไป จะเป็นโครงการใหญ่ๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
เนื่องจากไม่สามารถดําเนินการได้ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสนาะ ยมหา 

ส.อบจ.เสนาะ ยมหา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และสมาชิกสภาองค์การ
ประธานคณะกรรมการฯ บริหารส่วนจังหวัดระยอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผมนายเสนาะ ยมหา ส.อบจ. 

เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอบ้านค่าย  ผมมีประเด็นที่จะซักถามไปยังท่านผู้บริหารนะครับ โอนลด  
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 
จํานวนเงินที่โอนลดเป็นงบประมาณที่ผูกพันในปีนี้ เป็นเงิน 40,000,000 บาท แต่โอนลด 
22,429,700 บาท คงเหลืองบประมาณ 17,570,300 บาท ด้วยผมเป็นคณะกรรมการ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ก็มีโอกาสได้ประชุมกับคณะกรรมการ
อยู่เป็นประจําตามวาระ ก็สงสัยนะครับว่าทําไมถึงตัดลด ไม่ได้ดําเนินการหรืออย่างไร       
หรือเหตุผลอะไร แล้วจะดําเนินการต่อไปอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ถามว่าทําไมถึงตัดลด ผมก็ตอบง่ายๆ 

เลยนะครับ ว่าไม่มีเงินครับ ก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเงินไม่เข้า ขาดไป 300,541,452.37 
บาท ถึงจะเข้ามาอีกยังไงก็แค่หลักสิบล้าน ก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เราก็ต้องไปวางแผนกัน
ในปี 2564 วันนี้ตั้งไปแต่ไม่โอนก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี เพราะมันขาดเยอะ ผมเรียนว่าทุกปี      
ที่ผ่านมา เราวุ่นวายกับการทํางบประมาณเพ่ิม แต่เราทําท่ามกลางความดีใจนะครับ  

 
ได้งบประมาณเพ่ิม... 
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ได้งบประมาณเพ่ิม เราจะได้เงินไปทําโครงการอ่ืนที่ไม่คิดว่าจะได้ เราก็ทําแผนใส่เพ่ิมลงไป 
กระจายกันไป แต่วันนี้เราไม่วุ่นวายเรื่องทํางบประมาณเพ่ิม เรากําลังวุ่นวายว่าเงินไม่เข้า   
แล้วจะตัดอะไร แล้วจะต้องไปวางใหม่ในปี 2564 อย่างไร เรื่ องนี้เราต้องเตรียมพร้อม     
เดิมเราคิดว่าจะขาด 400 ล้านบาท ตอนนี้ขาด 300 ล้านบาท ถ้าถึงสิ้นเดือนมีเข้ามาอีกก็
อาจจะเหลือ 280-290 ล้านบาท แต่ก็ยังขาดอยู่ดีและขาดเยอะด้วย ถามว่าอาชีวะสําคัญไหม 
สําคัญครับ เราก็ได้วางแผนไว้แล้ว แต่มันใช้เงินเยอะ ใช้เงินทั้งหมดน่าจะ 200 กว่าล้านบาท 
ตอนนี้ต้องกลับมาทบทวนว่าปี 2564 จะทําอย่างไร ขอเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกสภาฯ ว่าเราต้องบริหารตามท่ีเรามีงบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....19......คน ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุม 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖3  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3   
    อนุมัติ       จ านวน ........18.......คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เ รื่ อ ง   ญัตติ ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ              
  พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
       (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เป็นผู้เสนอ) 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 
 

ด้วยองค์การ... 
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ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้  

 โอนลด 
   แผนงานการศึกษา 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
- โครงการก่อสร้างอาคารเรียนภายในพ้ืนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา    

ตากสินระยอง เป็นเงิน 17,570,300.- บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) 

   โอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
งบลงทุน 
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- สมทบโครงการปุาชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ปุาชายเลนพระเจดีย์กลางน้ํา  

อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 3) กองช่าง   เป็นเงิน 8,170,300.-บาท  (แปดล้าน -
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  โดยได้รับเงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํานักงบประมาณ เป็นเงิน 
73,533,300.- บาท  อบจ.ระยอง สมทบ เป็นเงิน 8,170,300.- บาท บาท รวมเป็นเงิน 
81,703,600.-บาท เพ่ือให้โครงการมีความต่อเนื่องในการดําเนินการก่อสร้างและเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน 

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
- สมทบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง           

ตามพระราชดําริจังหวัดระยอง ระยะที่ 3 กองช่าง เป็นเงิน 9,400,000.- บาท (เก้าล้าน -        
สี่แสนบาทถ้วน) โดยได้รับเงินจัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน       
หรือจําเป็นให้ เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสํานักงบประมาณ เป็นเงิน 
84,600,000.- บาท อบจ.ระยอง สมทบ เป็นเงิน 9,400,000.- บาท รวมเป็นเงิน 
94,000,000.- บาท เพ่ือให้โครงการมีความต่อเนื่องในการดําเนินการก่อสร้างและ       
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

   รายการโอนลด  จ านวน 1 รายการ  รวมเป็นเงิน 17,570,300.- บาท (สิบเจ็ดล้าน -
ห้าแสนเจ็ดหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) 

รายการโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 2 รายการ  รวมเป็นเงิน 
17,570,300.- บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) 

 
 
 

จึงขอเสนอ… 
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   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าวนี้  มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง    
ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ  เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ในญัตติที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เราได้โอนลด 
มากองไว้และในญัตตินี้ก็โอนมาเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งมีความจําเป็น เนื่องจากเราได้เงิน
จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่มาสัญจรเมื่อเดือนสิงหาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง   
นั้นได้ทําโครงการเสนอไปทั้งหมด 4 โครงการ เป็นจํานวนเงินกว่าพันล้านบาท จริงๆแล้วนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเรามีโครงการอยู่หลายโครงการที่มีความพร้อมทั้งผล
การศึกษา, แบบ และราคากลาง ซึ่งมีความจําเป็น แต่เราได้รับอนุมัติในงบประมาณ ปี 2563 
โดยให้ใช้งบกลางจากรัฐบาลซึ่งเป็นเรื่องยาก เราก็ได้งบกลางมาเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็ต้องมีเงินสมทบ 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเงินเราขาดอยู่แล้วเราจึงต้องโอนลด
และโครงการที่เราโอนลดมานั้น ถึงแม้ว่าเราจะไม่เอาไปสมทบมันก็ทําไม่ได้ เพราะเงินไม่พอ 
เราก็โอนมาแล้วมาสมทบโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้รับพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยงบกลางของรัฐบาล จึงมาความจําเป็นที่ต้องนําเรื่อง  
เข้าสภาฯ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือเป็นเงินสมทบไว้รองรับเงินจากรัฐบาลจะจัดสรร 
ให้จากงบกลางตามที่กระผมได้แถลงไปแล้ว กระผมจึงขอเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยัง   
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่าท่ามกลางที่เราวิกฤติ ที่เงินเราขาด เพราะเศรษฐกิจ เพราะโควิด 
แต่เราก็โชคดีที่ได้โครงการ ซึ่งโครงการเจดีย์กลางน้ําที่ได้นั้นเราได้งบประมาณจากปี 2562 
ซึ่งเจดีย์กลางน้ําเรามีเฟส 3 กับเฟส 4 โดยเราขอทั้งเฟส 3 และ เฟส 4 ไป แต่เราได้รับ
พิจารณามาแค่เฟส 3 ซึ่งหมายความว่าโครงการนี้นั้นยังไม่เสร็จต้องติดตามเฟส 4 มา         
จึงจะครบ จึงจะเปิดใช้งานได้ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เห็นในจอภาพนี้นะครับ จะเป็น
ลักษณะของเจดีย์กลางน้ําที่เรารู้จักที่เราได้มาเฟส 3 เราก็สมทบตามระเบียบ ส่วนโครงการ
ตามพระราชดําริที่ปลวกแดงนั้น เราได้เงินจากกองทุนไฟฟูา เราได้เงินจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยองมาหลายปีแล้ว โชคดีที่โครงการตามพระราดําริที่อ่างเก็บน้ําดอกกรายนั้น  
ทางคณะที่มาไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีก็ตาม ไปเห็นแล้วว่าเ ราลงทุน     
ไปเยอะ เราก็เหลืออีกนิดหน่อยที่จะทําให้สมบูรณ์ รัฐบาลจึงจัดสรรมาให้เพ่ือที่จะได้           
มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น อบจ. กองทุนไฟฟูา จังหวัด หรือรัฐบาลเป็นงบกลางปี 2563 ซึ่งเรา
ต้องรีบดําเนินการให้ทันในปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะหมดในวันที่  30 กันยายนนี้             
จึงจําเป็นต้องเรียนท่านประธานสภาฯ เพ่ือเปิดประชุมสภาฯ เพ่ืออนุมัติตั้งงบสมทบ
งบประมาณท่ีรัฐบาลให้มาทั้ง 2 โครงการ กระผมจึงเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก
สภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯที่อยู่ในที่ประชุม  ว่าครบ

จํานวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม่ 
             มีสมาชิกสภาฯ จํานวน........19.......คน  ครบองค์ประชุม ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ… 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควร ไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖3 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   
  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
    อนุมัติ       จ านวน .......18........คะแนนเสียง 
    ไม่อนุมัติ        จ านวน .........-..........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน ........1..........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง ขอเรียนถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังคณะผู้บริหารค่ะ    
จากที่  อบจ.ระยอง มีนโยบายเรื่องการรับถ่ายโอนการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าในช่วงนี้มี             
การดําเนินการ อย่างไรบ้าง อยากทราบขั้นตอนว่าช่วงนี้  อบจ.ระยองทําอะไรไปแล้วบ้าง   
และกลุ่มเปูาหมายมากน้อยขนาดไหน และประโยชน์ที่เราจะได้รับยังไงบ้าง ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายสุรินทร์ แสงทอง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(1) เป็นคนชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายสุรินทร์ แสงทอง เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองปลัด อบจ.(1) นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ขออนุญาตชี้แจง

เรื่องของโครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ซึ่งในขณะนี้การแพทย์ฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ความจําเป็น และมีความสําคัญต่อชีวิตของพ่ีน้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจังหวัดระยอง ซึ่งขณะนี้การแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่โรงพยาบาล
ระยอง ซึ่งการแพทย์ฉุกเฉินเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ที่มีหน้าที่เรื่องของการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญซึ่งในขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เข้าร่วม
โครงการการแพทย์ฉุกเฉินมีประมาณ 8 จังหวัดด้วยกัน และจังหวัดระยองกําลังจะเข้า
ดําเนินการเร็วๆนี้ ซึ่งในขณะนี้ทางแพทย์ฉุกเฉินก็ได้ เข้ามาพูดคุยกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง ในเรื่องของการวางแผนในการดําเนินการเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเขาก็ 

 
 
 

มองว่าในอนาคต... 
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มองว่าในอนาคตอยากให้จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดนําร่องของการแพทย์ฉุกเฉินสมัยใหม่    
ในยุค Digital ซึ่งการแพทย์ฉุกเฉินเดิมเป็นระบบ Analog แต่ในอนาคตต่อไปก็จะเอาระบบ 
Digital เอาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีงบประมาณในการปรับปรุง
ศูนย์ให้กับ อบจ.ระยอง และหลายๆจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ในส่วนของ อบจ.ระยอง 
ในขณะนี้ทางท่านนายก อบจ. รับโอนภารกิจ ก็คือภารกิจในการรับแจ้งเหตุและสั่งการในเรื่อง
ของการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลระยองมาอยู่ในความดูแลของ อบจ.ระยอง โดยสถานที่ที่เรา
จะดําเนินการคือสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง บริเวณใต้ถุนอัฒจันทร์ เรามีการปรับปรุงใหม่ 
ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่เข้าออก การติดต่อหรือ  
สถานทีท่ี่มีอยู่แล้ว เพียงแต่วาเราไปปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งในขณะนี้เราได้
มีการเจรจาพูดคุยวางแผนกัน 2-3 ครั้งแล้ว ในเดือนธันวาคมนี้ ก็จะเข้าไปดําเนินการในเรื่อง
ของการจัดตั้งศูนย์และรับแจ้งเหตุ 1669 ที่สนามกีฬา ซึ่งในขณะนี้ที่เราจะต้องเตรียมการคือ    
1.เรื่องของคนเพราะว่าการที่ว่าเราจะดําเนินการรับแจ้งเหตุความพร้อมในเรื่องของคนเป็น
ปัจจัยสําคัญเพราะงานนี้จะต้องมีประจําอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน 24 ชม. อย่างน้อยกะละ 
3 คน ประจําอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดําเนินการรับมอบศูนย์ถ่ายโอน
ภารกิจ เราจะต้องเตรียมเจ้าหน้าที่ของเราเพ่ือที่ ไปฝึกการรับแจ้งเหตุการณ์สั่งการกับ
โรงพยาบาลระยอง นอกเหนือจากคนแล้ว  2.สถานที่ เราจะจัดตั้งที่สนามกีฬาและเราก็
เตรียมการอยู่ในแผนแล้ว เดือนตุลาคมนี้จะต้องนําเสนอในที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพ่ือไปดําเนินการปรับปรุงให้พร้อมต่อการดําเนินการ และทางTOTและ
แพทย์ฉุกเฉิน เขาก็จะมีงบประมาณในเรื่องของโทรศัพท์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาติดตั้งให้แล้ว
เราก็จะเริ่ม แต่ก่อนนั้นที่จะทําควบคู่กันไปพร้อม ก็คือการชี้แจงทําความเข้าใจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอบต., เทศบาล, มูลนิธิต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลมีความสําคัญ
เพราะการแพทย์ฉุกเฉินมันจะต้องเชื่อมโยงหรือมีโครงการเครือข่ายเป็นมาตรฐานทั่วทั้ง
จังหวัดระยอง เพราะว่าถ้ามีเหตุเกิดขึ้นใน 8 นาที ถ้าเราไปไม่ถึงคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้ 
เพราะฉะนั้นเครือข่ายถือเป็นเรื่องสําคัญ ซึ่งในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ระยอง ทําเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินมีประมาณ 6 แห่งด้วยกัน ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ แต่ถ้า อบจ.
ระยอง เข้ามาดําเนินการติดตั้งศูนย์ในระดับจังหวัดแล้ ว เครือข่ายเทศบาล อบต.หรือ
ภาคเอกชนก็พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้กับเรา ก็คิดว่าประมาณเดือนธันวาคมนี้       
เราจะมีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง      
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. เพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที ่อบจ.ระยอง 

เราได้รับเรื่องที่จะให้เราเป็นศูนย์ แต่ว่าทํายากและต้องใช้คนที่มีความสามารถและความ
ชํานาญ และต้องมีการร่วมมือกันหลายภาคส่วน แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราเป็นจังหวัดหนึ่งใน 
EEC เปูาหมายที่รัฐบาลหรือท่ี EEC วางไว้ในจังหวัดระยองมีความพร้อม เพราะในอนาคตเรา 

 
 

 
จะมีนักลงทุน... 
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จะมีนักลงทุนทั่วโลกมาลงทุนที่จังหวัดระยอง เราจะต้องมีระบบที่สามารถรองรับได้ว่า       
นักลงทุนเหล่านั้น มาอยู่ระยองหรือมาลงทุนในเขต EEC เรามีความพร้อมในเรื่องการแพทย์
ฉุกเฉินเพราะบางคนอาจจะมีโรคประจําตัว อะไรทํานองนี้นะครับ แล้วก็จังหวัดระยองเป็น
จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาก็ต้องมีความมั่นใจว่าเรามีระบบดูแลเขาได้ อันนั้นเป็น
ความหวังความตั้งใจ แต่ว่าแนวทางปฏิบัติตามที่ท่านรองปลัด อบจ.ได้ชี้แจงไปแล้ว เราได้
ประชุมไปหลายครั้งแล้ว แต่ต้องเรียนอีกว่าเรามีความร่วมมือหลายภาคส่วนมาก  1.การแพทย์
ฉุกเฉินที่สนับสนุนเรา เขามีงบประมาณให้เรา เราปรับปรุงและเอางบมาวาง  2.อบจ.ก็ต้อง    
มีความพร้อม ตั้งกองสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่ มีพยาบาลหรือมีหมอเฉพาะทางที่รองรับเรื่อง 
การแพทย์ฉุกเฉิน สถานฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ  3. ต้องมีโรงพยาบาลในจังหวัดระยองทั้งหมดเป็น
เครือข่าย ว่าใกล้ผู้ปุวยสะดวกโรงพยาบาลไหน มีเครื่องมือพร้อมไหม  4. เราต้องมีการร่วมมือ
กับมูลนิธิต่างๆ ที่เขาทําอยู่แล้ว ต้องเอาเขามาพัฒนาระดับขึ้น เดิมเขาอาจจะช่วยเหลือ      
ลดอุบัติเหตุทั่วไปที่ทําอยู่แล้ว แต่เราก็ต้องมีคนที่มีความสามรถมาอัพเกรดขึ้นเพ่ือมาดูแล  
เรื่องนี้ได้  5. เราต้องมีการร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อันนี้ก็เป็น
ซึ่งที่ร่วมมือกันหลายภาค เพราะฉะนั้นก็เรียนว่าเราต้องค่อยๆดําเนินการสร้างความพร้อม
ความเข้าใจ แต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝุายนะครับ ให้รู้เทคโนโลยีใหม่ที่ต้องใช้ 
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งที่สมบูรณ์ แล้วค่อยๆไป แต่ว่าถ้าเรา
รับมาอยู่ อบจ.ระยอง เมื่อไรก็เหนื่อยครับแต่เป็นการช่วยเหลือคน ก็ต้องมีการทํางานที่
แม่นยํา ก็ค่อยๆดําเนินการไป เป็นความท้าทาย เป็นความหวัง ความตั้งใจที่จะให้ อบจ.
ระยองนําร่อง ขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ   

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง     
เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอแกลง ขอเรียนถามเพ่ิมเติมนะคะ โครงการนี้จริงๆแล้ว อบจ. มีแผน
คือเราจะทําในส่วนกลางก่อนหรือทําพร้อมๆกัน 8 อําเภอ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ     ขอเชิญ นายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปิยะ ปิตุเตชะ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
นายก อบจ. นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขอมอบให้นายสุรินทร์ แสงทอง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง(1) เป็นคนชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายสุรินทร์ แสงทอง เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
รองปลัด อบจ.(1) นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง คนที่ 1 ทําในจังหวัด    

นะครับ ก็จะต้องทําทั้งหมดทั้งจังหวัด อบจ.เป็นศูนย์กลางสามารถสั่งการได้ทั่งทั้งจังหวัด     
ไม่เพียงแต่จังหวัดระยองนะครับ ระบบใหม่สามารถมีเครือข่ายต่างจังหวัดได้ด้วย แต่ที่เขาเลือก 

 
 
 

เราเป็นโครงการ... 
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เราเป็นโครงการนําร่องคือเป็นโครงการแบบอย่างให้กับจังหวัดอ่ืนๆนะครับ ซึ่งตอนนี้มีหลาย
จังหวัดที่ทําอยู่แล้ว แต่เขายังใช้ระบบเดิมคือวิทยุสั่งการ แต่ระบบใหม่คือใช้โทรศัพท์ GPS ติด
รถสามารถรู้วิเคราะห์ได้เห็นหน้ากันได้ ทาง TOT และการแพทย์ฉุกเฉินเขาร่วมมือกันพัฒนา 
ระบบ High technology เข้ามาใช้เขาก็จะให้ อบจ.ระยองเป็นจังหวัดต้นแบบให้กับจังหวัด
อ่ืนๆ เพ่ือมาศึกษา ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม ่
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 
อําเภอแกลง ช่วงนี้ฝนตกทําให้ถนนเกิดหลุม ขอความอนุเคราะห์ยางมะตอยสําเร็จรูปเพ่ิมอีก    
เพราะฝนตกมาน้ําไหลเซาะไปหมด เสียหายเยอะเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ ครับ 

ส.อบจ.อุมา วิภูษณะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 4 
อําเภอแกลง ฟังท่านผู้บริหารพูดเห็นใจเลยคะ ก็ขอภาวนาว่าอีกอาทิตย์ขอให้ 300 ล้านบาท
ที่ปรารถนาได้เข้ามานะคะ อยากจะให้ทุกคนช่วยให้กําลังใจคนที่เป็นสื่อของ อบจ.ระยอง     
เข้าไปดูเข้าไปชม ค้นสถิติมาให้นะคะ ประชากรในประเทศไทย 69 ล้านคน ในข้อมูลปีที่แล้ว
ที่ใช้แอพพิเคชั่น Line 44ล้านคน และ Facebook 45ล้านบัญชี ผู้ชายใช้ 23 ล้านบัญชีและ
ผู้หญิง 22 ล้านบัญชี เรื่องคือว่า อบจ.ระยอง มีเว็ปเพจ ข่าว อบจ.ระยอง เวลามีกิจกรรม       
มีประชุม มีเรื่องราวต่างๆ น้องๆเจ้าหน้าที่ก็มีประชาสัมพันธ์  มีลงข้อมูล อยากให้ทุกคนเข้าไป
ติดตามข่าวสาร เข้าไปเป็นเพ่ือน เราจะได้รับรู้พร้อมกัน และเจ้าหน้าที่จะได้มีกําลัง ใจในการ
ทํางาน เพราะดูแล้วรู้สึกเห็นใจ และการทํากิจกรรมแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่เหล่านี้ดิฉันคิดว่าเขา
เหนื่อยและอีกอย่างเราใช้ศักยภาพของคนพวกนี้ยังไม่คุ้มค่ะ เขามีอีกหลายอย่างที่เขาน่าจะ
ทําได้ เพราะพวกเขาเหล่านี้บางทีเขาอยู่ในกลุ่มช่วงอายุที่ผู้ติดตามใช้ Facebook  ในประเทศ
ไทยที่ใช้ทั้งหมด 18-24 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะ บางทีความวุ่นวายที่เกิดขึ้น   
ในประเทศเรา คนกลุ่มนี้เรายังเข้าไม่ถึงเขา หรือแม้แต่ Twitter ดิฉันก็พ่ึงเข้ามารู้จักได้ไม่นาน
แต่เราก็ได้มองอีกมุมหนึ่ง คือไม่อยากให้เขามองพวกเราเป็นเต่าล้านปี ถ้าเรารู้เขารู้เรา         
ก็สามารถทํางานร่วมกันได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ ครับ 

ส.อบจ.อุทิศ ซื่อประเสริฐ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน 
กระผมนายอุทิศ ซื่อประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 
อําเภอเมือง ฝากเรียนท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร กระผมได้พูดถึงเรื่องที่จอดรถ
ในวันประชุมสภาฯรอบที่แล้ว ก็ได้รับการตอบสนองจากฝุายคณะผู้บริหารไปยังสํานักปลัดให้
จัดเตรียมที่สําหรับจอดรถให้สมาชิกสภาฯในวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปิตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญ ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร ครับ 

ส.อบจ.หมอขวด เหล็กเพ็ชร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  
กระผมนายหมอขวด เหล็กเพ็ชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 5 
อําเภอแกลง ขอความอนุเคราะห์ทางผู้บริหารเรื่องรถเกรด เพ่ือใช้ในการซ่อมถนน     
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปิตุเตชะ เดี๋ยวทางฝุายคณะผู้บริหารจะประสานให้นะครับ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่

ถ้าไม่มี ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม เพ่ือสร้างสรรค์   
ความเจริญให้ท้องถิ่น ตลอดจนกระทั่ ง ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการดําเนินกิจการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชน และท้องถิ่นของเรา 
และท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข ความสมหวัง ในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ 
ขอปิดประชุม ครับ      

เลิกประชุมเวลา   15.25  น.     
 
 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้จดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทร์ทรา  โสภา) 
     หัวหน้าฝุายการประชุม 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ์ วงษ์ไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 


